

Xét nghiệm **LTBI** vì “Love” Nâng niu sức khỏe Bảo vệ tình yêu

Nhiễm lao tiềm ẩn (LTBI) một khi phát bệnh sẽ trở thành bệnh lao, sẽ có nguy cơ lây nhiễm sang những người thân yêu nhất. Đừng lo lắng! Nhiễm lao tiềm ẩn có thể điều trị được!

Để bảo vệ các thành viên gia đình, bạn hãy nắm bắt thời cơ hạ gục mầm bệnh ngay khi chúng còn đang say ngủ. Tham gia xét nghiệm LTBI sẽ không phải mất bất kỳ chi phí nào. Sau khi hoàn thành quá trình điều trị sẽ chữa khỏi bệnh, còn có thể giảm 90% nguy cơ phát bệnh, lại còn giúp tránh được những khó chịu do phải uống nhiều loại thuốc điều trị lao.

Đừng chần chừ nữa, hãy mau liên hệ với Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế huyện, thành phố nơi bạn sinh sống để đăng ký tham gia phương án chăm sóc sức khỏe nào!!!

Bạn đã từng nghe nói về **nhiễm lao tiềm ẩn (LTBI)** chưa?

Vi khuẩn lao (*Mycobacterium tuberculosis*) sống trong cơ thể, bình thường không có triệu chứng gì, nhưng khi phát bệnh sẽ gây sốt, ho,...không chỉ gây ảnh hưởng đến công việc hoặc đời sống, mà còn có thể lây truyền cho những người thân yêu trong gia đình! Thương yêu gia đình hãy bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe của chính mình!



Đơn vị tổ chức :

Đường dây tư vấn :



3 bước yêu thương, bảo vệ người thân thật dễ dàng

STEP 1 Tìm hiểu về nhiễm lao tiềm ẩn (LTBI)

Mọi người có thể vô tình bị lây nhiễm vi khuẩn lao. Sau khi nhiễm bệnh, vi khuẩn lao sẽ bước vào giai đoạn ngủ say trong cơ thể, giai đoạn này được gọi là “nhiễm lao tiềm ẩn”. Sau đó nếu cơ thể bị áp lực căng thẳng, mang thai hay mắc bệnh khiến khả năng miễn dịch bị suy yếu, lúc này vi khuẩn lao sẽ “tỉnh giấc” và phát bệnh thành “bệnh lao” có khả năng lây nhiễm. Vì vậy, chúng ta cần phải đánh gục vi khuẩn lao ngay khi nó đang ngủ say! Đừng đợi đến khi phát bệnh, không những bản thân mệt mỏi vì bị bệnh, mà thậm chí còn lây bệnh cho những người thân yêu trong gia đình nữa!

Bệnh lao (TB)

Triệu chứng

Ho, tức ngực, giảm thể trọng, mệt mỏi, chán ăn, sốt, v.v...

Lây nhiễm

Lây nhiễm sang các thành viên trong gia đình hoặc những người tiếp xúc gần gũi sống cùng phòng với người bệnh qua đường nước bọt hoặc không khí.

Điều trị

Sau 2 tuần uống thuốc, giảm đáng kể khả năng lây nhiễm, hàng ngày uống thuốc, ít nhất 6 đến 9 tháng mới có thể điều trị khỏi dứt điểm.

Các tác dụng phụ trong quá trình điều trị rất lớn.

Nhiễm lao tiềm ẩn (LTBI)

Không có

Không lây nhiễm, nhưng trong suốt đời có 5-10% nguy cơ phát bệnh thành bệnh lao.

Có nhiều loại phác đồ điều trị ngắn hạn để bạn lựa chọn, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp tùy theo tình trạng người bệnh.

Điều trị dứt điểm có thể giảm đến trên 90% nguy cơ phát bệnh một cách hiệu quả.

STEP 2 Mau đăng ký tham gia phương án chăm sóc sức khỏe dành cho Tân di dân

Ngay từ bây giờ, những người dân chưa từng điều trị bệnh lao hoặc nhiễm lao tiềm ẩn mau đến tham gia, vừa mang sức khỏe vừa rinh quà tặng về nhà!

STEP 3

Xét nghiệm và điều trị rất đơn giản, còn có chuyên viên ân cần đồng hành bên cạnh

Chỉ cần lấy 4c.c. máu, khoảng 1-2 tuần là có thể biết kết quả xét nghiệm



1. Vui lòng trở lại phòng khám theo dõi theo lịch hẹn của bác sĩ.
2. Khi điều trị theo phác đồ ngắn hạn, bạn nhất định phải tham gia dịch vụ “DOPT” của Đơn vị Y tế, hàng ngày nhân viên chăm sóc sẽ theo dõi bạn uống thuốc, và hỗ trợ xử lý các vấn đề trong quá trình điều trị.

Khi điều trị nếu xuất hiện các triệu chứng

Chóng mặt

Ngứa da

Lòng trắng mắt và da vàng vọt

Phản ứng dị ứng cấp tính

Sốt

Đau bụng trên bên phải

Buồn nôn

Chân tay tê dại

Chán ăn

Vui lòng chủ động thông báo cho nhân viên chăm sóc hoặc nhân viên điều dưỡng của trạm y tế để đánh giá xem có cần khẩn trương khám lại hay không, để bác sĩ đánh giá và đưa ra hướng điều trị tiếp theo.